



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 38/2545

วันที่ 2 กรกฎาคม 2545

คลังเตรียมเปิดศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Stop Shop : OSS)

นายสถิติ ลิมพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการจัดงานสถาบันการเงินช่วย SMEs และการจัดสัมมนาสัญจรในภูมิภาค 5 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (สงป.) บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ 1. การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ใช้บริการ 2. การหาแหล่งเงินทุน บริการสินเชื่อ และการค้าประกันสินเชื่อ และ 3. การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้

นายสถิติ ลิมพงศ์พันธุ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก ผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเลือกใช้บริการได้จากสถาบันการเงินได้หลายแห่งตามความเหมาะสมของกิจการ ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถไปใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการ (หยุดตามวันหยุดธนาคาร) อย่างไรก็ตาม OSS จะไม่ดำเนินการธุรกรรมด้านการรับฝากเงิน

สำนักงานศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตั้งอยู่ที่อาคาร IFCT Tower (อาคารใหม่) ชั้น 3 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โทรศัพท์ 0-2251-0900 ปัจจุบันเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้